



# Lược-khảo nghề làm muối ở làng Long-thạnh, Sa-huỳnh, tỉnh Quảng-ngai

(Tiếp theo số 1009 và tiếp)

## 6. - Luật nhà đoan

Nói đến luật nhà đoan, thì có nhiều điều phiền phức, không thể kể hết được. Làm muối, mỗi năm khởi sự đem nước vào ruộng là tháng Mars, đến tháng Aout thì hết hạn, cũng có năm cấm làm muối trước hạn, hoặc là cấm không được làm muối quanh năm; như năm nào cấm không cho làm, thì nhà đoan trả hạn cho mỗi ruộng ruộng (5m+5m) là 370. Mỗi kỳ làm muối vào ruộng hạn trong 15 ngày, trong hạn ấy mà nước ruộng khô thì phải tháo thêm nước vào lần nữa; mỗi lần tháo nước vào ruộng, phải xin phép, có phải chờ dịch nhà đoan đến chứng kiến mới được. Ruộng tháo nước vào rồi, người điếm bộ kỹ phải canh giữ, nếu rải bị cò, chồn bay vật gì rơi vào, làm vỡ vàng diêm ở ruộng ra đến bị trách phạt. Người chủ dịch nhà đoan mỗi ngày 2 buổi đều có đi tuần khám ở ruộng muối luôn.

## 7. - Muối cất vào kho

Ngày hôm muối ở ruộng lên, đã có báo với nhà đoan đến chứng kiến, khi muối đã thành đống ở sân, người chủ dịch nhà đoan khám in dấu vào và cấp chứng đống muối kỹ là bao nhiêu cân, tự giải vào số, không cho người điếm bộ kỹ, lúc đống xếp vào kho rải thiên cân, không phải với số cấp trước, thì người kỹ phải bị phạt. Các xong, nhà đoan tính số cân mà trả hạn cho điếm bộ, mỗi 100grs là 0,28.

## 8. - Sự thiệt hại

Trước kia mỗi hạn 5 ngày, thì được 16; muối ở ruộng lên một lần, bây giờ thì hạn phải 15 ngày. Trong hạn ấy rải gặp trời mưa, thì ới thôi, bao nhiêu muối kia đều bị tan rã. Cũng có khi nhà đoan xem phong-vô-biên biết trời sẽ mưa, sẽ cho điếm bộ hết muối trước hạn, song không sao tránh khỏi sự thiệt hại, vì số muối mà vừa cất lên sân, thì số mưa, trời đã đổ nước xuống!

## 9. - Lợi than phiền của các điếm hộ

Một điều đáng chú ý, đó là các điếm hộ tưởng làm ruộng chúng tôi là đi điếm tra tình hình sinh kế của họ, nên họ kể rõ đến từng chi tiết chi tiết của họ, mà nói tung ra nghe rất thêm thiệt. Họ nói: Sinh nhai về nghề làm muối, công việc công việc nhà nông, sản xuất muối, làm việc công việc này vào khoanh ruộng muối; mỗi năm gần đây, vì nạn kinh tế khó khăn, vật chi đắt đỏ, mà lại bị hạn chế làm muối, làm muối thật không thể công thuế người làm, còn dân mà đư

# Quanh chuyện «ruộng đất bị quyền canh» (Không ai cho đi, chủ biết trước)

QUẢNG-NGAI - Ruộng đất đang hiện mà quan hệ giao tế bộ quyền canh, thiệt hại cho dân quá thế nào. Tổng-dân số 1.004 ra ngày 29-12-36, chỉ thu 10. Nhưng theo lệ thường, thì mỗi khi có hạn kỳ, quan cũng sẽ cho điếm «chủ kỹ luật», mỗi hạn kỳ. Vì ruộng đất ấy có chủ đã cây đơn trước khi hạn, thì sẽ bỏ phải xử trí với điếm chủ, nghĩa là phải trả công đã cây đơn đó cho người chủ. Cái này có chủ không thấy sự gì cả, cứ cho xử lý tới đây, làm cho chủ hiện canh bị mất cả mồ hôi nước mắt cây đơn trước, thật là trái lý.

Như vợ Trần thị Đà làng Mỹ hương, huyện Nghĩa thành, bị hạn chủ kỹ luật bên, công việc tranh, ruộng không (T. D. số 1604 đã đăng trước). Trong kỳ có muối ở ruộng thì đã đem vợ và cây đơn xong, sáng bữa 30 tháng 10 ta, mượn người tới cấy, bị hạn chủ dẫn người lý An bị tới không cho cấy, rồi chúng mới dẫn đơn tặc khấn, bị liên khai nạp nguyên ấy ở nhà, và đưa đơn xin cấy. Quan huyện xử thế. Giấy đưa mỗi hạn một tháng, thì không thấy giấy quan sức cho thì, mà qua bữa hạn tuần tháng 11 ta, thấy hạn chủ lý hương An bị, đem người tới cấy, mà không nói gì tới công cấy đơn hoàn thành của thì.

Thế có, không giám cản trở, thì chạy báo quan. Quan dạy: «đó có sức cho chúng quyền canh», thì Đ. đánh đơn mỗi thất vọng ra về!

Vậy những công cấy đơn đó, ai bồi cho thì? Chưa nói đến ruộng.

AI CỎ

## Vài chuyện lạ

### Cả xe hơi, tàu thủy, tàu lặn làm một

Cả xe hơi, tàu thủy, tàu lặn, 3 thứ nhập làm một! Kỳ lạ cái máy mới chế ra ở Lons-le Sauler (Pháp). Tàu kỳ, ở đất thì chạy như xe hơi, xuống nước thì nổi phồng, xuống lặn xuống cũng dễ dàng. Sức nó nặng 900 kilos, dài 4 thước 20, chạy bằng một cái máy 4 mã lực; mỗi giờ chạy 30 km. trên bờ, 15 km. trên một nước, 12 km. dưới đáy biển. Người ta hiện nó vào làm sao cho nó bay được nữa là tiện vô cùng.

Thứ xe lặn chạy trên đất bên này, khi tới biển thì nhảy ùm xuống, đến bờ bên kia lại lên chạy, dễ lạ, nay thì máy này càng lạ nữa.

### Cổ lệ người ta đọc báo

Ở cái đời này, cứ giữ theo cách mấy mươi năm trước, thiệt không làm sao sống được. Từ báo ở buổi này cũng như miếng cơm hàng bữa, không xem nó thì tại sao lại bị bỏ.

Tại Đức, từ khi Hitler lên cầm quyền, xem ra kẻ đọc báo ít dần, số báo xuất bản kém trước. Nhưng kẻ phạm tội gần đây, tòa án xét ra vì họ ít đọc báo, không biết luật pháp gì trợ. Bởi thế bộ Nội vụ có tờ thông tư đi khắp trong xã để họ đọc báo: từ nay họ cấp vợ chồng nào mới cưới thì chính phủ cho một cái đồng hồ (Bon) tay ý lý là báo nào mình thích mà

# Nông-thôn truy-lạc! Nông-thôn phá-sản!

(Tiếp theo số 1009)  
Già-long đời Trần đời Lê trước  
nữa-kim Có thay đổi-chàng là  
ruộng chủ này nay về chủ  
khác (thôi!)

Đó là cái chứng chỉ cho chúng ta thấy rõ nghề nông ở xứ ta không đổi mới chút nào.

## Vì sao nghề nông không đổi mới?

Theo tình hình nghề nông ở xứ ta không sao tiến bộ là vì những điều hạn chế và ngăn trở như sau:

- 1) Hạn chế đời thời tiết. - Nghề công nghệ thương, quanh năm làm luôn không phải ngưng công việc lại. Còn nghề nông thì phải theo thời tiết. Người ta nói « ngày làm tháng ăn », mà thật thế: từ khi gieo cấy rồi thì phải chờ hoặc 3, 4 tháng, hoặc 5, 6 tháng chẳng hạn mới gặt được. Dầu có tài sản riêng nông thế nào cũng không thể làm cho mỗi năm tăng thêm cái mùa kia được.
- 2) Hạn chế bởi đất ruộng. - Ruộng có tốt, xấu, cao, thấp. Ruộng khô làm mùa mưa, ruộng thấp làm mùa nắng; dần có ao, đập này nọ, cũng bỏ cấu được phần ít, còn phần lớn toàn theo cái thổ nghi và địa thế kia mà làm, không có sức thay địa chất được.
- 3) Tai biến bất thường. - Nghề nông rất khó nhọc mà làm khi không khác gì đánh bạc với trời. Ở xứ Trung-kỳ đã nhiều năm, hoặc bị hạn, hoặc bị bão lụt, bất cớ đã gần bên miệng mà rủi gặp một cơn tai hại là theo gió theo nước, nhà nông chỉ còn nước mắt, ngời tiếc cái công lao mồ hôi nước mắt của mình. Đó là chưa kể nạn sâu bọ, chim chuột, cũng thường cướp mất giọt máu của nhà nông.

## HẢI-ÂU

(Kỳ sau sẽ tiếp)

mà một tháng rồi chính phủ trả tiền cho.

Xem thế rồi nghĩ lại cái xứ hủ ai xem báo thì bị (thứ nghĩ), nó trên quả là!

### Cái máy làm mai đồng

Một hội chế ra máy tự động ở Đông-kim (Nhật) hiện có chế được thứ máy làm mai đồng cho các nhà chế có rất tiện. Máy ấy đã đặt tại nhiều công sở, mỗi khi có nạn hay nạn nào muốn tìm ý trạng nhân tài bỏ vào đó một cái bạc đồng, tự nhiên trong kỳ, lời ra một bản kẻ tên tuổi, chức nghiệp, thành quả của một đời người thầy ý mình lựa; nếu lựa được ai thì nói với hội đặt máy kỹ « liên » giùm. Có cái máy này, miệng lưỡi, xô xát của mấy anh mai đồng cũng hết chỗ thờ ra!

(« LU »)

- D. D. -

# việc thế giới

## NHẬT

Nhật đối với Tây ban nha  
Đông-kim, 11-1 - Chính phủ Nhật chỉ định quân đội ở Đông-kim gửi đến mỗi có 500 quân lính Nhật xếp ở Cadix và Jerez. Chính phủ Nhật lại thêm rằng mình đối với vấn đề Tây ban nha thấy chung về đồng địa vị trung lập, vì mình không thuộc Chính-phủ của Đại tướng Franco.

Một cuộc âm mưu làm loạn  
Đông-kim, 11-1 - Có cuộc âm mưu làm loạn, nhưng lần này có hình được cảm không cho có tin tức gì. Hay tin báo đã được tin. Cuộc âm mưu ấy được tổ chức bởi chính phủ (trung, và có 350 can; trong số ấy có 20 người đã bị bắt và tội làm trái với luật và sự trị an.

## PHÁP

Cáo kỹ sư phía Bắc hải công  
Lille, 11-1 - Liên đoàn các kỹ sư kim khí ở phía Bắc, vì hết hiệp ý với các công đoàn, nên ra lệnh bãi công. Vì cuộc bãi công này mà các xưởng kim khí phải tạm đóng cửa. Người ta đang mong rằng cuộc bãi công sẽ sớm chấm dứt.

## Vấn đề đưa quân lính ngoại quốc đến Maroc

Paris, 11-1 - Theo lệnh của Toàn quyền Maroc thuộc Pháp, lãnh sự Pháp ở Tetouan phải đi với Toàn quyền Maroc thuộc Tây ban nha về việc đưa quân lính ngoại quốc về Maroc, nhưng ông này tuyên bố rằng không có quân lính ngoại quốc nào đang ở Maroc hay sắp đến Maroc cả. Theo những lời tuyên bố của Toàn quyền Maroc thuộc Tây ban nha, thì các quan chức ở Tetouan cũng hiểu rằng sẽ đưa quân lính ngoại quốc về Maroc, thì sẽ có sự lợi thời giữa các nước.

## HỘI CHỢ « CỎ BÀI LAO » Ở SAIGON

6 giờ mai ngày 9 Janvier, tại Saigon sẽ khai mạc Hội chợ Cỏ bài Lào. Ngoài các quan Tây, Nam ở Saigon, hai vị là Godard cũng có tới dự. Hội chợ này mở, mục đích lấy tiền lo việc cứu tế cho kẻ bị bệnh lao.

## Người Annam được vào trường máy bay bên Pháp

Hiện có tin một người Annam là ông Nguyễn Văn Hinh ở bên Pháp đã được vào học tại trường máy bay. Ông Hinh là người Annam thứ nhất được vào trường này.

## Vấn đề đưa binh tình nguyện sang Tây ban nha

Paris, 11-1 - Hôm qua ông Vidon ở Ủy ban Tây ban nha và Ông, Đại sứ Anh ở Paris cho ông báo thư của Chính phủ Anh gửi cho các nước có quan hệ về vấn đề Tây ban nha; nói về việc đưa binh tình nguyện sang Tây ban nha. Trong thư ấy, Chính phủ Anh yêu cầu các thành phố Pháp, Đức, Ý, Nga, Bồ Đào nha cho binh tình nguyện thì binh tình nguyện đưa binh tình nguyện sang Tây ban nha; lại nói Chính phủ Anh không đòi họ trả lại các vật phẩm quân sự mà ra lệnh cấm chỉ người Anh đưa vào các quân đội ngoại quốc.

Chính phủ Pháp trả lời lại cho Chính phủ Anh rằng, với tình hình hiện tại thành phố ấy, và sự cần thiết của nó - một người lính Anh đưa vào các quân đội ngoại quốc.

## ĐỨC

### Tin báo đất

Berlin, 11-1 - Báo D. N. B. đăng tin tin của này ở Paris gửi đến: Tin của nói rằng theo tin của chính phủ Perpiannus là một nước công, hiện có việc sắp thành lập ở phía Nam nước Pháp.

(Theo qua trang 3 số 1)

Thành-Hoa lo 7 Janvier 1937  
**HỘI NAM-ĐÔNG-ICH**  
**làng giá rượu**  
HỘI NAM-ĐÔNG-ICH «nên toàn gào nấp, và men thuốc độc, nên nước rượu trong, chất rượu thơm ngon và hợp vệ sinh. Mỗi thùng rượu giá gạo, giá thuốc bắc, và tổng thể rất cao, nên đã phải tăng giá rượu từ tháng November 1936. Ở Thành-Hoa là nơi tập phát hành và là Hà Tĩnh trở ra các tỉnh Bắc Kỳ, giá rượu đã tăng một lần nữa từ tháng November 1936 cũng như các vùng tự rượu tây nam khác. Nay sẽ vật giá mỗi ngày càng cao, nên bản hội tự muốn làm cho chất rượu ngày càng thêm tốt; nên quyết định bắt đầu từ ngày 9 Janvier 1937 tăng giá lên từ 10% tại các tỉnh Bắc Kỳ, và Bắc Kỳ, nên bản hội được đổi phần thiệt hại, và công việc này được thực hiện ngay. NAM-ĐÔNG-ICH THANH-HÓA kính cáo

## TRẺ CON GÂY ỒM NGUYÊN NHÂN

### VI ĐÀU ?

Nhiều đứa trẻ thân thể yếu ớt, mặt mày xanh vàng, bụng to và thường có sốt, đêm ngủ bâng khốc, thường có ghê sợ, xé ra bởi những nguyên nhân sau này:

- Bẩm thụ thiên nguyên yếu;
- Trong mình có độc bởi những bệnh di truyền;
- Ty-vị bị lệch trở bởi «bà mớm» không thường;
- Lu những thức ăn khó tiêu, hoặc sống lạnh.

Muốn bồi bổ thiên nguyên, tẩy sạch trở, bổ ty-vị, trừ ghê sợ, lọc máu độc, để cho thân thể mập mạnh, thì tự nhiên đầy đủ, thì thì bổ nang, gân xương cứng mạnh, nên cho dùng:

## THUỐC BỔ TRẺ CON

HIỆU CHỦ THỌ  
MỘT CHAI 0300

Nhà Thuốc **VĨNH - THỌ** TOURANE

**CUỘC XỔ SỔ ĐÔNG-PHÁP**  
PHÁT-HÀNH LẦN THỨ HAI

Kỳ thứ tư này cũng vẫn phát hành có 200.000 vé, bán đã gần hết rồi, chỉ còn lại vài ba vé nữa thôi, ai muốn được dự cuộc xổ số lớn nhất tại HUẾ, Ngày mùng 8 tháng Chạp năm Bình-Tý, THÌ PHẢI MUA TỨC THÌ KÈO HẾT!!!

Kỳ này, cũng bán có:

1 số trúng	4.000\$
3 số trúng	1.000\$
80 số trúng	100\$
400 số trúng	50\$
4.000 số trúng	10\$

Máy số kê trên xổ xong, thì bắt đầu xổ ngay 8 LỚ LỚN: 100.000\$ — 40.000\$ — 20.000\$

Vé cả 4 kỳ đều được dự cuộc xổ chúng kỳ!

Cuộc xổ số ở HUẾ tuy chưa định rõ tại chỗ nào và máy giờ bắt đầu xổ, nhưng đã sao cũng sẽ tin công-chúng biết trước!

**PHILIPS**  
**RADIOPLAYERS**  
**1937**

Một cái tên mới!  
Một sự đổi mới cực kỳ tinh-xảo trong nghề vô-tuyến-diện của hiệu PHILIPS mà khắp hoàn cầu đang chú ý.

HỜI TẠI **Socóa HUẾ**  
Đem máy về tận nhà đang thử không tốn kém chi phí.



